



ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง



วันที่ 8 กันยายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย นายปริญญา ตีผลดุง ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจราชการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยมีนายปรัชญา โกไศยกานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลและสถิติคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับแนวคิดในการทำงานที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณคดีที่มีจำนวนมาก การพิจารณาคดีต้องมีความเป็นธรรมและยึดหลักนิติธรรมสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ความ นโยบายการย่อยศาลใหญ่ขยายศาลเล็กเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะผลักดันให้มีศาลตั้งทำการอยู่ในแต่ละเขต การเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2581 นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาการเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในคำพิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลออกนิเทศงานระบบพิจารณาคดีของค์คณะฯ



เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2559 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล 5 ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีของค์คณะและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีออกนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีของค์คณะและต่อเนื่อง ณ ศาลจังหวัดพะเยา โดยมีนายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาศาล 5 เป็นประธานในการนิเทศงาน ผลจากการนิเทศงานในครั้งนี้ พบว่าศาลจังหวัดพะเยามีคดีที่จำเลยต้องขังเกิน 6 เดือน 10 คดี อยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษา 6 คดี มีคดีค้างพิจารณา เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 11 คดี ไม่มีคดีค้างพิจารณาเกิน 2 ปี ขึ้นไป

สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับธนาคารกสิกรไทยใช้บริการ PTT Fill & Go สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล



เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ กับคณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ในการใช้บริการ PTT Fill & Go ของสำนักงานศาลยุติธรรม ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานแรกที่ใช้บริการดังกล่าว

PTT Fill & Go เป็นนวัตกรรมเติมน้ำมันอัจฉริยะให้แก่รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม ณ สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ผ่านธนาคารกสิกรไทยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้น้ำมันของหน่วยงาน โดยไม่ต้องชำระเป็นเงินสดหรือรอชำระผ่านบัตรเครดิต และมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบได้ต่อไป

